

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI XỨNG ĐÁNG ĐƠN VỊ ANH HÙNG¹

Nguyễn Cảnh Dinh

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy lợi

Trong thời gian công tác tại Bộ Thủy lợi theo dõi quá trình phát triển, tôi thấy Viện Quy hoạch Thủy lợi đã đạt được nhiều thành tích đặc biệt:

Viện Quy hoạch Thủy lợi là cơ quan đi đầu trong công tác lập các quy hoạch thủy lợi giúp cho Bộ, ngành xây dựng các chiến lược phát triển thủy lợi trên cả nước để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là phục vụ cho phát triển nông nghiệp.

Từ những năm đầu xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Viện đã tập trung nghiên cứu Quy hoạch trị thủy và khai thác hệ thống sông Hồng, đề xuất xây dựng chiến lược trị thủy sông Hồng, phát triển tưới tiêu nước cho toàn thể vùng nông nghiệp trong lưu vực sông Hồng, xây dựng các bậc thang trên các sông để kết hợp khai thác thủy điện, cấp nước và phòng chống lũ, mở ra các khả năng về môi trường nước, giao thông thủy. Từ đó, các công trình này đã từng bước đi vào khai thác có quy mô, chính xác hiệu quả. Thực hiện Quy hoạch sông Hồng đã giúp cho các vùng ngày xưa thường xuyên bị úng lụt, vỡ đê trong cảnh sống ngâm da, chết ngâm xương, các vùng thường xuyên khô hạn trong mùa khô đã được bảo vệ, cấp nước, tiêu nước bởi các hệ thống công trình thủy lợi, thủy điện. Hiện nay, đã loại trừ được sự uy hiếp của lũ lụt, các vùng nông thôn, thành thị đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Từ những đồng ruộng bị chua phèn, nhiễm mặn, ngập lũ, năng suất thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, bằng các công trình thủy lợi có sự đóng góp của Viện Quy hoạch Thủy lợi đã góp phần mở ra những cánh đồng lúa cho năng suất cao đảm bảo đời sống nhân dân và từng bước xuất khẩu gạo ra thế giới.

Với các quy hoạch thủy lợi, nông nghiệp miền Trung đã được cấp nước cho canh tác tránh được lũ chính vụ, bảo đảm sản xuất lúa Đông xuân và Hè thu, đồng thời đảm bảo cung cấp cho nước sinh hoạt và chăn nuôi cho các vùng khô hạn.

Có thể nói đến nay chúng ta đã có một cơ sở hạ tầng thủy lợi, rộng khắp cả nước phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, sự đóng góp công sức to lớn của nhân dân cả nước và sự cố gắng của ngành thủy lợi trong đó có đóng góp quan trọng của Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Trên cương vị hơn 15 năm là Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi, tôi thấy mình có trách nhiệm giới thiệu về sự cố gắng lớn lao của Viện Quy hoạch Thủy lợi với các đồng chí để nghiên cứu, xem xét.

Kính!

¹ Trích thư của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Nguyễn Cảnh Dinh gửi Lãnh đạo Đảng và Nhà nước